

สรุปผลการดำเนินการประชุมประชาคม

ประชุมเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

ในวันจันทร์ที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (เวลา ๑๗.๐๐ น.)

นายทินกร เอียกพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลวังโพธิ์ทุกท่าน เมื่อที่ประชุมประชาคมพร้อมแล้ว ผมนายทินกร เอียกพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ ครับ ในวันนี้เทศบาลฯได้ดำเนินการประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พี่น้องทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น หรือความต้องการได้อย่างเต็มที่ เพื่อคำนึงถึงความเจริญเติบโตของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ต่อไปในอนาคตขอเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงในรายละเอียด ขอเชิญครับ

จ.ส.อ.ณัฐธัญญ์กุล เหลืองทวีสุข
ร.ก.ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลวังโพธิ์จึงได้จัดทำโครงการประชุมเวทีประชาคมขึ้นในครั้งนี้ ผมจึงอยากให้คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนเสนอโครงการเพื่อรองรับความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาและความต้องการที่ท่านจะให้เทศบาลฯได้ดำเนินการ ขอเชิญครับ

นายจรัสพัฒน์ ประมวล
ประชาชน

ผมขอเสนอให้ปรับปรุงถนนสายถ้ำชะนี้ เนื่องจากถนนมีร่องรอยการชำรุด เสียหายเป็นหลุมบ่อ แตกร้าวทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก จากบริเวณหน้าซีเจไปทางถ้ำชะนี้ พร้อมกับไฟฟ้าสาธารณะเพื่อส่องสว่าง

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายชัช นุชเครือ ผมขอเสนอถนนสายถ้ากระแสจากหน้าซีเจไปถึงถ้ากระแส เนื่องจากถนนมีร่องรอยการชำรุด เสียหาย
ประชาชน เป็นหลุมบ่อ แตกร้าว เพราะเส้นนี้มีประชาชนเดินออกกำลังกายกันมาก และไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

นายไกรวุฒิ กลิ่นพลู ผมขอเสนอไฟฟ้าส่องสว่างตรงถ้ากระแส และเสียงตามสายขอย ๘ จุดที่ไม่ได้ยื่น
ประชาชน

นางนิภาภรณ์ เกิดแก่น ต้องการทำท่อระบายน้ำเขตเทศบาลขอย ๓ เนื่องจากฝนตกมีน้ำท่วมขัง บริเวณเทศบาลขอย ๓
ประชาชน มีความเดือดร้อนประมาณ ๘ ครอบครัว ตั้งแต่บ้าน ผอ.อรัญ ร่มสุข ถึงบ้านประนอม มณี

นายทินกร เอียกพงษ์ ผมรับเรื่องไว้จะครับ และอยากให้เข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองช่างเพื่อเขียนคำร้องครับ
นายกเทศมนตรีฯ

นายพนม โพธิ์แก้ว ครับ กระผม นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภา อบจ เขตที่ 1 อำเภอไทรโยค จังหวัด
สมาชิกสภา อบจ. กาญจนบุรี วันนี้ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมในครั้งนี้ และประชาชนที่ได้เข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นความเดือดร้อนของชุมชน ในชุมชนของมีโครงการพื้นฐานและมีพื้นที่ไม่มากนัก
เพราะว่าเขตเทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอจึงอยากให้ประชาชนทุกคนที่มีความเดือดร้อน และ
ความต้องการของท่านแจ้งให้เทศบาลทราบ ถ้าเกินอำนาจหน้าที่ของทางเทศบาล ฯ กระผมจะ
ดำเนินงานต่อไปยัง อบจ. ได้ดำเนินการต่อไป

นายไกรวุฒิ กลิ่นพลู ผมขอสอบถามเรื่องกีฬาชุมชนครับ ว่าทางเทศบาลมีงบประมาณในการจัดการสนับสนุน
ประชาชน การแข่งขันกีฬาป่าวครับ

นายทินกร เอียกพงษ์ มีครับ
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม มีมติรับรอง

จ.ส.อ.ณัฐธรรณกุลศรี เหลืองทวีสุข ที่ประชุม มีท่านใดพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วจะเสนอ
ร.ก.ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธิ์ โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
หรือไม่ ถ้าไม่มีฉันทมติในที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการที่เสนอมา

ที่ประชุม

- ไม่มี/เห็นชอบโครงการทั้ง ๓ โครงการที่เสนอมาเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

นายทินกร เอียกพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

ผมขอสรุปผลจากการมีส่วนร่วมที่ประชุมประชาคม ในนามของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ การที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมในวันนี้เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประชาชนชุมชนตำบลวังโพธิ์ ในการเสนอความต้องการความเดือดร้อนที่ประสบให้เทศบาลฯ ได้ รับทราบ และแก้ไขปัญหา โดยเทศบาลฯ จะดำเนินการนำโครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลวังโพธิ์ ในขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลวันนี้คณะกรรมการสนับสนุนแผนจะจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และจัดประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังโพธิ์พิจารณาร่างแผนเพื่อเสนอผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) นำเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตำบลวังโพธิ์ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตลอดจนประกาศใช้ต่อไป